



ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๑๖

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ
ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการที่มีหน่วยงานประจำในต่างประเทศ

ด้วยมีส่วนราชการที่มีหน่วยงานประจำในต่างประเทศ ขอรื้อเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้แก่ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
กรณีข้าราชการเดินทางมาเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยว่า จะต้องพิจารณาตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่
ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาয়งกรมบัญชีกลาง ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ เป็นไปโดยถูกต้องตามที่พระราชกฤษฎีกาและ
ระเบียบกำหนด กรมบัญชีกลางจึงขอข้อมความเข้าใจดังนี้

๑. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้แก่ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่
ประจำอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรซึ่งไปอยู่ในต่างประเทศกับข้าราชการผู้นั้น ขณะที่อยู่
ในประเทศที่ข้าราชการประจำการ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๔

๒. ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งคู่สมรสและบุตร
เดินทางมาเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ให้พิจารณาสีทธิเช่นเดียวกับข้าราชการที่อยู่ในประเทศไทยที่กำหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งคู่สมรสและบุตร
ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในประเทศที่ข้าราชการประจำการ หรือแพทย์ในประเทศ
ที่ข้าราชการประจำการไม่รับรักษา (ยกเว้นการรักษาทางทันตกรรม) ให้มีสิทธิเดินทางไปเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของประเทศที่ใกล้เคียงกับประเทศที่ประจำการหรือประเทศไทยได้ เมื่อได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าสำนักงานหรือหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ แล้วแต่กรณี และให้เบิกค่าพาหนะเดินทาง
ไป-กลับ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

ถ้า ...

ถ้าเป็นกรณีการเดินทางไปรักษาพยาบาลในประเทศอื่นซึ่งมิใช่ประเทศไทย ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนด แต่หากเป็นกรณีการเดินทางมารักษาพยาบาลในประเทศไทย ให้เป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชอมหิจต สังข์ใหม่)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๓๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๗